

Túc Trưng, ngày 14/02/2022

THƯ NGỎ!

Kính thưa Quý Ân Nhân thân mến!

Trước hết con xin thay mặt cho tất cả anh chị em nghèo khổ và những cụ già neo đơn, hết lòng cảm ơn Quý Ân Nhân đã thương gửi quà tặng cho chúng con trong dịp Xuân Nhâm Dần vừa qua. Xin Chúa và Mẹ thương chúc lành cho Quý vị và gia đình. Nhân tiện con cũng xin gửi đến Quý Vị về kế hoạch của chúng con trong dịp Mùa Chay sắp đến. Chúng con dự định sẽ thăm viếng Bác Ái Mùa Chay những anh chị em già cả neo đơn và gia đình khó khăn ở xung quanh cộng đoàn chúng con, cũng như nằm rải rác ở những nơi xa hơn mà chúng con đang mục vụ. Chúng con hy vọng rằng sự quan tâm cùng với món quà nhỏ, sẽ là một sự động viên tinh thần sâu xa cho tất cả những anh chị em này. và là niềm an ủi những phần tử đau khổ của Đức Kito trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật. Con kính mong Quý Ân Nhân cùng chung tay với chúng con để có chút hy sinh Bác Ái Mùa Chay cho người nghèo. Nhân ngày lễ Valentine, kính chúc quý vị Ân nhân luôn nhận được nhiều Tình Yêu Thương và cũng có nhiều Tình Yêu Thương để trao tặng cho người khác.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều CM

XIN THƯƠNG GIÚP 45 NGƯỜI GIÀ TÀN TẬT- NGHÈO - NEO ĐƠN & 200 GIA ĐÌNH NGHÈO KHỔ

Nhóm II: 32 Già cả Neo đơn - Ốm yếu + Nhóm III: 13 Người Thương Tật và hoàn cảnh đáng thương

Họ và tên	Tuổi	Tình trạng thể lý	Hoàn cảnh sống
BUI THI THIÊN	88	Yếu liệt	Ở với con trai nghèo
NGUYỄN THỊ TRÁC	75	Già yếu	Nuôi con tâm thần
LÝ VĂN HÙNG	88	Yếu liệt	Một mình
HOÀNG THỊ TIẾP	76	Thoái hóa xương khớp	Nuôi cháu mồ côi
PHẠM THỊ THA	90	Tai biến	Ở nhờ nhà người thân
TRẦN THANH CÀN	81	Nhiều bệnh, tiểu đường nặng	Ở với con
HỒ THỊ NHẢN	74	Già yếu	Ở với con nghèo
PHẠM NHUỆ	80	Đau yếu	Ở một mình
NGUYỄN THỊ NHONG	86	Đau đa khớp	Ở với con trai hoàn cảnh khó khăn
PHẠM THỨ	92	Bị mù và liệt	Ở với con trai
TỔ THỊ CHÍNHH	80	Đau yếu	Ở một mình
TRẦN THỊ BIẾN	88	Liệt giường	Ở với con gái
NGUYỄN THỊ LỢI	95	Liệt giường	Ở với con gái
PHẠM NGỌC LƯƠNG	90	Ngồi xe lăn	Ở với con gái độc thân
NGUYỄN THU CẦN	76	Đau bệnh mạn tính	Ở với con trai
TRƯƠNG THỊ LÀNH	70	Già độc thân	Ở với em trai
NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN	85	Già neo đơn	Một mình
TỔ BẾN	72	Nhiều bệnh nặng mạn tính	Một mình
TRẦN VĂN BÉ	68	Già, điếc	Một mình
TRẦN YẾN CƯ	72	Già yếu	Nuôi hai con tâm thần
BUI THỊ THỨC	70	Già yếu	Ở với con
BUI VĂN THÀNH	75	Già yếu	Ở với gia đình
NGUYỄN THỊ HẠNH	70	Nằm liệt	Ở với con gái
BUI THỊ LIÊU	80	Yếu liệt	Ở với cháu
NGUYỄN THỊ HẢI	78	Độc thân, già yếu	Ở với con trai nghèo
BUI VĂN NAN	70	Liệt	Vợ nuôi
QUÁCH CÔNG LỰU	78	Già yếu	Một mình
QUÁCH CÔNG LOAN	75	Yếu liệt, xe lăn	Với con
BUI THỊ DUY	84	Yếu liệt	Con gái nuôi nghèo
NGUYỄN THỊ MAI HIỂU	77	Liệt tai biến	Gia đình nghèo
BUI THỊ TỰ	75	Tai biến	Ở với con nghèo
Phạm Tiêu	85	Già yếu	ở với con trai
NGUYỄN PHÚ HÙNG	65	Tâm thần	Có một con trai cũng tâm thần
TỔ THỊ HẠNH	60	Tâm thần	Độc thân ở với chị gái
TỔ THỊ TÂM	66	Tâm thần	Ở với anh em
BUI THỊ NHẠN	65	Tâm thần	Ở với em trai độc thân
NGUYỄN LỘC	65	Tâm thần	Ở với anh em
NGUYỄN THỊ GIẢI	60	Cụt chân	Ở với con nuôi
NGUYỄN THỊ NHUY	65	Ung thư	Ở với gia đình
QUÁCH QUỲNH	65	Câm điếc	Ở với mẹ già
HÀ THỊ PHÚC	25	Bệnh down	Ở với mẹ
ĐINH HỒNG LIÊU	50	Liệt	Ở với con
NGUYỄN VĂN HÙNG	78	Độc thân, tâm thần	Ở với anh trai
HOÀNG VĂN ĐÌNH	65	Tàn tật	Vợ bệnh mạn tính
ĐOÀN THỊ GIỚI	45	Dị tật chân không đi được	Với gia đình nghèo